

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ Y TẾ

Số: 11171/SYT-KHTC

Về việc chủ trương đầu tư dự án
“Xây dựng hoàn thiện hệ thống kỹ
thuật - thiết bị 11 phòng mổ thuộc
dự án Xây dựng thay thế khu B và
D của Bệnh viện Bình Dân”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Bệnh viện Bình Dân.

Sở Y tế nhận được hồ sơ đề nghị xem xét chủ trương đầu tư dự án “Xây dựng hoàn thiện hệ thống kỹ thuật - thiết bị 11 phòng mổ thuộc dự án Xây dựng thay thế khu B và D của Bệnh viện Bình Dân”: Công văn số 738/BVBD-HCQT ngày 24 tháng 8 năm 2023 của Bệnh viện Bình Dân về việc xin chủ trương xây dựng 11 phòng mổ và ICU từ nguồn vốn vay thương mại dành cho y tế và Công văn số 1034/BVBD-TCKT ngày 22 tháng 11 năm 2023 của Bệnh viện Bình Dân về việc đề nghị tham gia Chương trình vay thương mại thông qua dự án đầu tư;

Trên cơ sở ý kiến đồng thuận của các thành viên tham dự cuộc họp ngày 12 tháng 12 năm 2023 tại Sở Y tế theo Giấy mời số 2343/GM-SYT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Sở Y tế và qua xem xét hồ sơ, Sở Y tế có ý kiến như sau:

1. Sở Y tế thống nhất về chủ trương đầu tư theo đề xuất của đơn vị vì việc đầu tư “Xây dựng hoàn thiện hệ thống kỹ thuật - thiết bị 11 phòng mổ thuộc dự án Xây dựng thay thế khu B và D của Bệnh viện Bình Dân” là phù hợp với định hướng phát triển y tế chuyên sâu của Ngành Y tế Thành phố; phù hợp với Đề án chiến lược phát triển tổng thể của Bệnh viện giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và phù hợp với Kế hoạch hoạt động của đơn vị nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân Thành phố nói riêng và khu vực phía Nam nói chung, đặc biệt là hoàn thiện dự án Xây dựng thay thế khu B và D của Bệnh viện Bình Dân để sớm đưa toàn bộ công trình này vào khai thác kịp thời, đồng bộ và hiệu quả.

2. Đề nghị đơn vị nghiên cứu các quy định hiện hành và điều kiện thực tế tại đơn vị để hoàn thiện dự án đầu tư; hình thức, phương án vay vốn, loại hình vay vốn ưu đãi dành cho ngành y tế hiện nay để tối ưu hoá các nguồn lực và kế hoạch hoàn trả vốn nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án và khả năng trả nợ của đơn vị. Bổ sung văn giải trình phương án và loại hình vay vốn mà đơn vị lựa chọn.

3. Một số nội dung lưu ý đơn vị như sau:

- Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế, đơn vị phải có phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn; trình Sở Y tế phê duyệt Phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn (đối với đơn vị có Hội đồng quản lý thì do Hội đồng chịu trách nhiệm phê duyệt); tự chịu trách nhiệm trả nợ theo quy định và hiệu quả sử dụng vốn vay, vốn huy động; phải thực hiện việc đầu tư, mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật về đầu tư công và dự án đầu tư phải thực hiện theo quy định của pháp luật, công khai, dân chủ

trong đơn vị (Điều 24 Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập).

- Nếu đơn vị có tham gia chính sách dự án đầu tư được hỗ trợ lãi vay của Thành phố thì đơn vị phải đồng thời phải thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 09/2023/NQ-HĐND ngày 19 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về hỗ trợ lãi suất đối với các dự án đầu tư được Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh cho vay thuộc lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan.

- Để đảm bảo tính hiệu quả, công khai, dân chủ của dự án đầu tư, đề nghị đơn vị tổ chức lấy ý kiến của các tập thể tại đơn vị (Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn) và có văn bản (Nghị quyết, Biên bản, ...) thống nhất việc đầu tư nêu trên, cũng như phương án vay vốn, huy động vốn và hoàn trả vốn cho dự án. Lưu ý việc đánh giá tác động kinh tế, xã hội, bình đẳng, đặc biệt là đối với nhóm bệnh nhân yếu thế, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.

- Đối với cấu phần mua sắm trang thiết bị y tế: đề nghị chủng loại, số lượng máy móc, trang thiết bị y tế mua sắm phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế và phải được đầu tư hiện đại, có nguồn gốc xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới (cấu hình, tính năng, tiêu chuẩn kỹ thuật và công nghệ của trang thiết bị dự kiến đầu tư do Hội đồng Khoa học Công nghệ và Thủ trưởng của đơn vị chịu trách nhiệm).

- Bệnh viện chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để được hướng dẫn thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục và quy định pháp luật hiện hành.

Sở Y tế đề nghị đơn vị nghiên cứu các ý kiến nêu trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính, Sở Y tế để cùng phối hợp giải quyết nhằm sớm triển khai đầu tư thực hiện dự án nêu trên và đưa công trình vào hoạt động kịp thời phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Ban Giám đốc Sở Y tế;
 - Lưu: VT, KHTC.
- ĐTHT.VHN

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hoài Nam